

วิชา โทวิศิษฐ์ชัย. (2556). การมีส่วนร่วมของพนักงานในการดำเนินกิจกรรม การบำรุงรักษาทีผล
แบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) ของบริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด.
การค้นคว้าอิสระ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ). พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา. อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.กิติมา ทามาดี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยพื้นฐานของพนักงาน ความรู้ในกิจกรรม
การบำรุงรักษาทีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) และการมีส่วนร่วมของพนักงานในการดำเนิน
กิจกรรมการบำรุงรักษาทีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
พนักงานในการดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาทีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) จำแนกตามปัจจัย
พื้นฐานของพนักงานบริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด และ 3) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วม
ของพนักงานในการดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาทีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) จำแนกตาม
ความรู้ในกิจกรรมการบำรุงรักษาทีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) ของพนักงานบริษัท เบียร์ทิพย์
บริวเวอรี่ (1991) จำกัด การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างพนักงานบริษัท
เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด จำนวน 257 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติค่าที ค่าเอฟ ค่าแอลเอสดี และ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยส่วนพื้นฐานของพนักงาน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี
มีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส./ปวท. มีภูมิลำเนาอยู่ในพระนครศรีอยุธยา
ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป ประเภทการจ้างงานเป็นรายวัน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,001-20,000 บาท มีตำแหน่งงานพนักงานระดับปฏิบัติการ แผนกที่ปฏิบัติงานคือฝ่ายผลิตและ
เทคนิค และเหตุผลที่เลือกทำงานในองค์กรนี้ เพราะใกล้บ้าน พนักงานมีความรู้ในกิจกรรม
การบำรุงรักษาทีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) อยู่ในระดับมาก พนักงานมีส่วนร่วมใน
การดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาทีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) ด้านการปรับปรุงเพื่อลด
การสูญเสีย ด้านการบำรุงรักษาด้วยตนเอง ด้านการวางแผนการบำรุงรักษา และด้านการให้
การศึกษาและฝึกอบรม โดยรวมพนักงานมีส่วนร่วมในระดับมากทุกด้าน 2) พนักงานที่มี
ปัจจัยพื้นฐานต่างกัน มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาทีผลแบบทุกคน
มีส่วนร่วม (TPM) แตกต่างกัน และ 3) พนักงานที่มีความรู้ในกิจกรรมการบำรุงรักษาทีผลแบบทุก
คนมีส่วนร่วม (TPM) ต่างกัน มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาทีผลแบบทุกคน
มีส่วนร่วม (TPM) ไม่แตกต่างกัน